



นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทย่อย

15 สิงหาคม 2566

ฉบับที่ 1

อนุมัติโดยคณะกรรมการ: 15 สิงหาคม 2566

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยกลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาธุรกิจกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบในการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างคุณค่าและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างอนาคตที่ยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล โดยกลุ่มบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่กลุ่มบริษัทมีการประกอบกิจการ และเคารพต่อหลักเกณฑ์สากล
2. คำนึงถึงการรักษาความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
3. สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทและการปฏิบัติตามแนวทางความยั่งยืน เพื่อยกระดับและลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
5. เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดทำรายงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม และการมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บุคลากรของกลุ่มบริษัททุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้

ให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หากกรณีมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ จะต้องเสนอไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นโยบายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566

(นายออง ชู จิน เอเดรียน)

ประธานกรรมการ

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด